

**รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์**

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางศรีรัตน์ ชันธมาลัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	
2	นางวัลลา จันทร์เป็ย	นักทรัพยากรมนุษย์ชำนาญการ	
3	นางสาวสมสุข จันทศร	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	
4	นางวินัส ลำทา	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
5	นางสาวอรุณี สุจริตในธรรม	ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน	
6	นางสาวสดศรี ทับสุทธิ	รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสถาบัน	
7	ดร.ยุรนันท์ ตามกาล	นักวิจัยชำนาญการ	
8	นางสาวอุไรวรรณ รุ่งไรรักษ์	นักวิจัยชำนาญการ	
9	นางสาวคริสฐา อ่อนแก้ว	นักวิจัยชำนาญการ	
10	นายพีรณัฐ ศิริวัชรวงส์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
11	นางศรีรัตน์ ศรีสกุลวิวัฒน์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
12	นายชินกฤต คงเจริญพร	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
13	นายสงกรานต์ อมาตยกุล	นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ	
14	นางสาวกীরตยา ดาบทอง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
15	นางสวณันท์ณภัทร ธัชภัทร์ปรกรณ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
16	นางสาวสุดาวดี หลิมเลิศรัตน์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
17	นางชญานันท์ พรหมมาศ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
18	นางสาวสกุลลักษณ์ จันท์สุวรรณ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน	
19	นางสาวนวรรตน์ เทียนขาว	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
20	นางสาวชิตชนก ตลิ่งจิตร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
21	นางสาวพรนลิน ไชยเรศ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
22	นางชลิตา ครุฑวิมาน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	
23	นางสาวณัฐพัชร์ วรพัฒน์พิมุข	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
24	นางสาวจิราวรรณ ทศไกร	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
25	นายศุภชัย ตันก้อน	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	
26	นางสาวดารารัตน์ โชติรัตน์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
27	นางสาวศิริพร ชัยชนะ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
28	นางสาวอารีญา จันทร์หอมกุล	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
29	นางสาววิมลรัตน์ ส่องแสงวิจิตร	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
30	นายศุภชัย นาสมवास	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
31	นางสาวอัญชลี แก้วตา	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
32	นางสาววิปัสยา เบาลันเทียะ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
33	นางสาวปวีณา จันทราภิรมย์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
34	นางสาวนุชนาถ ศรีสวัสดิ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	